

UAC อวดก๊าซชีวภาพ 1.5MW ลุยผลิตไฟฟ้าจากพืชรายแรก



ชัชพล ประสพโชค

ทับทิม - UAC อวดโรงไฟฟ้าแม่แดง 2 ใช้พืชพลังงาน หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพด ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งแรกในเขตภาคเหนือ ด้วยกำลังผลิต 1.5 เมกะวัตต์ ด้าน “ชัชพล ประสพโชค” เชื่อหนุนผลงานในระยะยาวเติบโตอย่างมั่นคง พากโบรกเคาะเป้า 7.50 บาท

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC กล่าวว่า → **อันดับตกหน้า 30**



UAC

(ต่อจากหน้า 31)

บริษัทเดินหน้าศึกษาและลงทุนโครงการพลังงานต่อเนื่อง และโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแม่แดง 2 เป็นหนึ่งในโครงการด้านธุรกิจพลังงานทดแทนที่บริษัทมุ่งเน้นพัฒนามาโดยตลอด

การดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพืชพลังงาน จะใช้หญ้าเนเปียร์ และข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตไฟฟ้า 1.5 เมกะวัตต์ และเริ่มผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แม่แดง ตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแห่งแรกในเขตภาคเหนือ

● เพิ่มรายได้เกษตรกร

“บริษัทมีการสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งหญ้าเนเปียร์เป็นพืชพลังงานที่โตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ทนแล้ง และให้ผลผลิตตลอดทั้งปี เก็บเกี่ยวง่าย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 6-7 ปี โดยสามารถตัดหญ้าใช้ประโยชน์ครั้งแรกหลังการปลูกประมาณ 75 วัน จากนั้นตัดทุกๆ 45-60 วันและสามารถตัดได้ 4 ครั้งต่อปีเป็นอย่างน้อย ซึ่งผลผลิตจะตกประมาณ 40-60 ตันต่อไร่ต่อปี ส่วนข้าวโพด เป็นพืชชีวมวลอีกชนิดหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนลดการสูญเสียทรัพยากร อีกทั้งยังช่วยลดการเผาพื้นที่เพาะปลูก ที่เป็นสาเหตุของปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และยังช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกด้วย” นายชัชพลกล่าว

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) กล่าวเพิ่มว่า บริษัทตั้งงบลงทุนเพื่อการขยาย

ธุรกิจข้างต้นในช่วง 3 ปี (60-63) ไว้ที่ระดับ 4,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยใช้เงินลงทุนปีละ 1,000 ล้านบาท ซึ่งรวมธุรกิจพลังงานด้วย และคาดว่าจะปี 2561 จะมีการรับรู้รายได้ลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้รวมปรับตัวดีกว่าปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 1,800 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานประมาณ 250 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทตั้งเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 50 เมกะวัตต์ ในปี 2020 จากซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) รวมๆ อยู่ 12 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการศึกษาการลงทุนโครงการพลังงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

● เคาะเป้า 7.50 บาท

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC” มีประเด็นเด่นคือการหยุดชุดน้ำมันในหลุม S1 ที่มี ส.ป.ก. ของ “บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTETP” นั้นมีอีกหลุมใกล้กันแต่ไม่ติด ส.ป.ก. ชื่อ “เสาเถียร” คาดว่าจะเป็นหลุมที่ ปตท.สผ. นำมาเร่งการผลิตเพื่อชดเชยส่วนที่หายไป และหลุมดังกล่าวเมื่อชุดน้ำมันจะมีแก๊สออกมา ซึ่งทาง UAC ได้รับสิทธิ์ในการแยกก๊าซดังกล่าวออกมาขาย และนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 9 เมกะวัตต์ ประเด็นคือหลุมนี้จะต้องถูกเพิ่มกำลังการผลิต ทำให้บริษัทได้ก๊าซเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ล่าสุดทางกรมธุรกิจพลังงานเผยว่าจะคงสัดส่วน B7 หรือน้ำมันปาล์ม 7% ผสมในดีเซล ทำให้ UAC รับบัจจยบวกเต็มๆ กับรายได้ น้ำมันปาล์ม ถือว่าเข้าสู่ช่วงที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ประเมินกำไรปีนี้แตะ 200 ล้านบาทเป็นปีแรก ให้ราคาเป้าหมาย 7.50 บาท 📈